

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปฏิรูปองค์กรอย่างไรให้โปร่งใส”  
โดยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร  
รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



หอการค้าไทย เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจ ที่มีองค์ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้มีส่วนเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายชาญชัย จารุวัตร อดีตกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มจากภาคเอกชน โดยได้ดูตัวอย่างการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของฮ่องกง ซึ่งเริ่มจากประชาชน และได้มีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทำให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประสบผลสำเร็จดังที่เป็นในปัจจุบัน

สำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นั้น เริ่มต้นจากภาคเอกชนเช่นกัน โดยมีการสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมร่วมกันป้องกันการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ หลักการทำงานขององค์กรนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านใครหรือล้มใคร แต่จะต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยการทำงานแบบสร้างสรรค์โดยเฉพาะการระดมความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งคือ นายดุสิต นนทะนาคร จนปัจจุบันองค์กรฯ มีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งที่มาจากรัฐ เอกชน และภาคประชาชน

กลยุทธ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ปูปลูกฝัง (Promotion) ป้องกัน (Prevention) เปิดโปง (Publicize) และปราบปราม (Prosecution) โดยมีมุมมองการต่อต้านการทุจริตว่า จะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในแนวทางที่สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนแล้วนำไปสู่โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไว้คอยควบคุมดูแลผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม

นอกจากนี้ ยังได้ให้แนวคิดในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Code of Conduct) ต้องไม่ทำธุรกิจกับองค์กรของตนเอง
- การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- การจัดทำ Personal Budget Bank (โครงการคลินิกพอเพียง) : Triple Treat (รู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักพอเพียง) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 และมีการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในตอนท้ายของการบรรยายพิเศษ นางกอบกาญจน์ฯ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้หลัก “สร้างอนาคตของประเทศชาติด้วยมือของเรา” ว่า ต้องตั้งอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอีกด้วย

.....